



ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก  
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด  
และรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศ ดังนี้

เทศบาลเมืองนครนายก ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ในท้องที่ตำบลพรหมณี ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลท่าช้าง ตำบลนครนายก และตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตามแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมได้ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม สนามกีฬาจังหวัดนครนายก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) โดยให้ทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ([www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th)) ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ คำร้องดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการแห่งท้องถิ่นนั้น และเกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาของท้องถิ่นที่วางผังเมืองรวมเท่านั้น

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายยงยศ อิศระเสนารักษ์)  
นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก